

สำเนา  
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
 ครั้งที่ 1/2558  
 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558  
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายคำ บรรดาศักดิ์	ประธานสภา อบต.	คำ บรรดาศักดิ์	
2	นายนิติชา กล้าหาญ	รองประธานสภา อบต.	นิติชา กล้าหาญ	
3	นางสุกัญญา บัวสำราญ	เลขานุการสภา อบต.	สุกัญญา บัวสำราญ	
4	นายอาคม บรรดาศักดิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2	อาคม บรรดาศักดิ์	
5	นายเกียรติชัย ช่างปลูก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4	เกียรติชัย ช่างปลูก	
6	นายชาญชัย โต๊ะไธสง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4	ชาญชัย โต๊ะไธสง	
7	นายทองคุณ ไปไหน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5	ทองคุณ ไปไหน	
8	นายหวั่น กุลวงศ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5	หวั่น กุลวงศ์	
9	นายราชันย์ จันทร์วัน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6	ราชันย์ จันทร์วัน	
10	นายชาญชัย พันอินจ่อง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6	ชาญชัย พันอินจ่อง	
11	นางปราณี สมนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7	ปราณี สมนอก	
12	นายอ่อน บุญสวย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8	อ่อน บุญสวย	
13	นายพิสิทธิ์ โหมदनอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8	พิสิทธิ์ โหมदनอก	
14	นายณัฐวุฒิ การขัง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9	ณัฐวุฒิ การขัง	
15	นางนริสรา บุษย์ศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9	นริสรา บุษย์ศรี	
16	นางลูกชิ้น พิมพ์อุบล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10	ลูกชิ้น พิมพ์อุบล	
17	นายพงศ์สิทธิ์ อ้วนนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10	พงศ์สิทธิ์ อ้วนนอก	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  
ไม่มี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายหมาก สมนอก	นายก อบต.โพหนอง	หมาก สมนอก	
2	นายวรากร เขียนนอก	รองนายก อบต.โพหนอง	วรากร เขียนนอก	
3	นางสาลินี บุคตาวงศ์	รองนายก อบต.โพหนอง	สาลินี บุคตาวงศ์	
4	นายกิตติ กิ่งแก้ว	เลขานุการนายก อบต.โพหนอง	กิตติ กิ่งแก้ว	
5	นายลิขิต ประยูรสิงห์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ลิขิต ประยูรสิงห์	
6	นายสุทิน พลเมืองดี	หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ	สุทิน พลเมืองดี	
7	นายติมเพลง สิ้นนอก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4	ติมเพลง สิ้นนอก	
8	นายอิสรพงษ์ พันธุ์สิงสอน	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหนอง	อิสรพงษ์ พันธุ์สิงสอน	
9	นายสมพงษ์ หมั่นธูระ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7	สมพงษ์ หมั่นธูระ	

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
10	นางสาวพินิตพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์	หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ	พินิตพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์	
11	นายวัชรินทร์ ศรีบุญเรือง	พัฒนาการ	วัชรินทร์ ศรีบุญเรือง	
12	นางประภาภรณ์ บุญกลาง	ผ.รพ.สต.โพหนอง	ประภาภรณ์ บุญกลาง	
13	นางสาวนงศ์ฤทธิ ดีสวน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	นงศ์ฤทธิ ดีสวน	

**เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.**

เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว เลขาธิการสภาฯ จึงเชิญประธานสภาฯ จุฑารูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ

**ระเบียบวาระที่ 1**  
ประธานสภาฯ

**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

1.1 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ว่าการอำเภอสีดา นายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอ (อำนวยการสูง) ย้ายไปที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา นายอรรถพันธ์ สุวรรณเสริมศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ นายอำเภอสีดา นางเพชร จันทรทรัพย์กา เสมียนตราอำเภอ ย้ายไปที่ว่าการอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา นางนวลศรี เขียมสูงเนิน เสมียนตราอำเภอ ย้ายมาจากที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

1.2 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรีบจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อผู้บริหารโดยเร็ว และให้ผู้บริหารท้องถิ่นรีบดำเนินการเสนอร่างงบประมาณ รายจ่ายต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม เพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีสามารถประกาศใช้ได้ทัน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ด้านรายรับ ให้ตั้งยอดเงินรวมทั้งปี โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา และให้ตั้งประมาณการรายรับทั้งปีให้ครบทุกหมวดรายรับ ด้านรายจ่าย ให้ตั้งจ่ายเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจ ถ่ายโอน รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ กระทรวงมหาดไทย โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ และเน้นการบูรณาการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัดและแผนชุมชน การตั้งงบประมาณสนับสนุน หรืออุดหนุน หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับโครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณเต็มตามจำนวน โดยให้ตั้งจ่ายจาก งบประมาณส่วนหนึ่ง และเงินสะสมส่วนหนึ่ง สำหรับกรณีโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ตั้งงบประมาณ รายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เงินสำรองจ่าย

/ให้ตั้งจ่ายเพียงพอ.....

ให้ตั้งจ่ายเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และให้นำเงินสำรองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น 2. การตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กระทำตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย กำหนด เช่น 2.1 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต เช่น การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน การควบคุมไฟป่า โดยเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี ให้ตั้งตามความเหมาะสมกับสถานะทางการคลัง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมและแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2.2 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รัก สามัคคี ของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมนใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหรือสนับสนุนโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 2.3 การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย เช่น การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ตั้งงบประมาณจำเป็น เหมาะสมกับสถานะทางการคลัง การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติไว้ให้เพียงพอ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และจัดซื้อวัสดุ หรือครุภัณฑ์ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

/ทั้งในส่วนที่.....

ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง หรือสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ ในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมการบำบัด ดัชนีผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง ชีตความสามารถ และผลสำเร็จในการดำเนินการ การวางแผนปรับปรุงผังเมือง รวมเมือง /ชุมชน และการวางผังชุมชน การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ การจัดทำผังเมืองรวมชุมชน งานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมือง และองค์ความรู้ด้านการผังเมืองและด้านช่าง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถร่วมมือกับประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ตั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานะทางการคลัง การจัดทำคำพิกัดแนวเขต การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตั้งตามความจำเป็น เหมาะสมกับสถานะทางการคลัง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำ คัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรี ในชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร /พนักงานส่วนท้องถิ่น การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างสมาชิกในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอบครัว การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือสำหรับนโยบายที่เน้นหนักและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน การบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถที่ ึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การจัดบริการหรือปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย ทั้งในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอน แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และสุขาสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.4 การจัดทำงบประมาณ รายจ่าย ตามแผนงาน /โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริตของรัฐบาล ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ งบประมาณก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้จัดทำประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ โดยแสดงราคาค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าแรงและราคาต่อหน่วย และให้จัดทำเอกสารแยกต่างหากจากร่างงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และจัดส่งให้สภาท้องถิ่น ผู้ว่าราชการกาจังหวัดหรือนายอำเภอ ทราบ

ล่วงหน้า ก่อนการพิจารณา กรณีค่าวัสดุ ให้ใช้ราคาตามประกาศของพาณิชย์จังหวัด แต่หากพาณิชย์จังหวัดมิได้กำหนดราคาวัสดุและ อุปกรณ์ก่อสร้าง ให้ตั้งตาม คณะกรรมการกำหนดราคาวัสดุ ค่าใช้จ่ายสำหรับเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการก ารเลือกตั้งกำหนด ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ ดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น การพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดทำหรือปรับข้อมูล แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน การดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.5 การตั้ง ประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา องค์ความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ เงินเดี อน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่ม เงินประจำ ตำแหน่ง 2.6 การตั้งงบประมาณรายจ่ายที่เป็นภา ระผูกพัน การสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น การสมทบเงินกองทุนประกันสังคม 3. การกำกับดูแลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 4. การรายงาน ซึ่งรายละเอียดได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว

**ที่ประชุม**

**รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 2**

**เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558)**

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ช่วยกันตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว ว่ามี ข้อความใด ขาดตกบกพร่อง ที่จะต้องแก้ไขหรือไม่

นายวรากร เขียนนอก  
(รองนายก อบต.)

ขอแก้ไขข้อความ หน้าที่ 10 โดยตัดข้อความเดิม โดยให้แต่ละพื้นที่จัดหารถ เก็บขยะไปทิ้งที่ศูนย์ ดดยการกำจัดขยะ อาจจะใช้แบบโอเพ่นดัมหรือคอนโทรลดัม ก็แล้วแต่ เป็น โดยการกำจัดขยะ ใช้ระบบคัดแยกขยะที่ใช้เทคโนโลยีในการคัดแยก ขยะที่สูงขึ้น

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม

**มติที่ประชุม**

**มติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง**

**ระเบียบวาระที่ 3**

**เรื่องกระทู้ถาม**

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ 4**

**เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองตั้งขึ้นพิจารณา เสร็จแล้ว**

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

ประธานสภาฯ

นายนิติชา กล้าหาญ  
(รองประธานสภาฯ)

นายวรากร เขียนนอก  
(รองนายก อบต.)

นายพงษ์สิทธิ์ อ้วนนอก  
(ส.อบต.ม.10)

นายนิติชา กล้าหาญ  
(รองประธานสภาฯ)  
นายวรากร เขียนนอก  
(รองนายก อบต.)

นายพิสิทธิ์ โหมदनอก  
(ส.อบต.ม.8)

เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 4) มอบหมายให้รองประธานสภาฯ ดำเนินการ

5.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โอนลด

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาแรงดัน อบต.โพนทอง จำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท

โอนตั้งจ่ายใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขุดลอกลำห้วยยางเดิม บ้านหนองพลวง หมู่ ๑๐ จำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท

ชี้แจงเหตุผลที่ผู้บริหารขอโอนงบประมาณจากโครงการเดิม ระบบประปาแรงดัน

เพื่อที่จะใช้ในที่ทำการ อบต. . โรงเรียนบ้านโพนทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลโพนทอง และครัวเรือนบางส่วนของบ้านโพนทอง ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน

ซึ่งต่อมาได้มีโครงการขุดลอกหนองใหญ่ ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ทำให้สภาพ

พื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ ยังไม่มีความชัดเจน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณในส่วนนี้

มาดำเนินโครงการขุดลอกลำห้วยยางเดิม ซึ่งเมื่อก่อนที่ โครงการขุดลอกอีสานเขียว

ทำให้ลำห้วยยางเดิมมีลักษณะตื้นเขิน ทำให้ทางน้ำที่จะไหลเข้าบ้านหนองพลวง

คลองแก้มลิง และหนองใหญ่ ต้องไม่ไหลย้อนเข้ามา โครงการที่จะดำเนินการก็

เพื่อที่จะเปิดทางน้ำให้ไหลเข้ามาได้เร็วขึ้น และก็จะไม่กระทบกับทางน้ำเดิมที่ไหลไป

ยังหมู่บ้านอื่น ๆ เพราะไม่ได้ไปปิดกั้นเส้นทางน้ำเดิม

อภิปรายเพิ่มเติม ถึงความสำคัญของแหล่งน้ำ เพราะปีที่ผ่านมา พื้นที่ตำบลเรา

ก็ประสบปัญหาภัยแล้ง โครงการนี้ ประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่บ้านหนองพลวงหมู่บ้านเดียว

หนองใหญ่บ้านแทนก็จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ด้วย ซึ่งลำน้ำตรงนี้ก็ช่วย

หล่อเลี้ยงคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ ผู้บริหารก็คง จะเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ ก็ขอให้

สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้พิจารณาโครงการดังกล่าว

ขอให้ผู้บริหารได้ชี้แจงจุดที่จะดำเนินการ

ชี้แจงต่อที่ประชุม จุดที่ลำห้วยยาง หลังสำโรงเหนือ จะเหมือนเดิม น้ำที่จะไหลมา

หลังวัดสำโรงเหนือ จะดำเนินการขุดลอกลำห้วยยางเดิม เพื่อให้ น้ำไหลตรงเข้ามาโดย

ไม่ต้องไปไหลย้อน ส่วนทางน้ำเดิมก็จะไหลได้ตามปกติ ซึ่งรายละเอียดของโครงการ

ตามเอกสารที่ แจกให้ ดังนี้ จุดที่ 1 ขุดดินให้ได้ขนาดกว้าง 5 เมตร ปากกว้าง

7 เมตร ยาว 107 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดิน 266 ลบ.ม. จุดที่ 2 ขุดดิน

ให้ได้ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาตรดิน 2,649

ลบ.ม. รวมปริมาตรดิน 2,915 ลบ.ม. ตกแต่งคันดินคลองให้เรียบร้อย

โครงการที่เสนอมา จะดำเนินการในปีนี้หรือไม่

/นายวรากร.....

นายวรากร เขียนนอก (รองนายก อบต.) เลขาธิการสภาฯ	การขออนุมัติโอนงบประมาณเป็นของปีงบประมาณ 2558 ก็ต้องดำเนินการในปี นี้แน่นอน ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	มีท่านผู้ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการชุดลอก ลำห้วยยางเดิม งบประมาณ 99,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
ประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ	<b>5.2 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ)</b> เชิญเลขาธิการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23 กำหนดว่า ร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
ประธานสภาฯ นายก อบต.	เชิญ นายก อบต. ได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านคำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง บัดนี้ถึงเวลา ที่คณะผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและ สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2559 ดังต่อไปนี้ และขออนุญาตท่านประธานสภาฯ มอบหมายให้ รองนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
นายวรากร เขียนนอก (รองนายก อบต.)	ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามเอกสารร่างฯ ที่แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้พิจารณาตาม 1.สถานะการคลัง 1.1 งบประมาณรายจ่าย ทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง สถานะการเงิน ดังนี้ 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,703,466.72 บาท 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,650,768.57 บาท 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,516,224.01 บาท 2. การบริหารงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 (1) รายรับจริง จำนวน 15,640,662.73 บาท (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,100,646 บาท (3) รายจ่ายจริง จำนวน 9,589,381.31 บาท (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล ให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,515,817 บาท

/(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม.....

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 744,350 บาท

รายรับ รวมรายได้จัดเก็บ 474,500 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000,000 บาท

รวม 18,500,000 บาท

รายจ่าย รวมจ่ายจากงบประมาณ 18,500,000 บาท

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 18,500,000 บาท รายได้ที่จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร	รวม	86,000	บาท
2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	62,500	บาท
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	131,000	บาท
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	195,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รวม	13,025,500	บาท
-----	------------	-----

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม	5,000,000	บาท
-----	-----------	-----

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1. งบบุคลากร รวม 5,819,120 บาท

2. งบดำเนินงาน รวม 1,209,000 บาท 2.1 ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท

2.2 ค่าใช้สอย รวม 541,000 บาท 2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน

198,000 บาท 2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 30,000 บาท

2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 160,000 บาท 2) ค่าพวงมาลัย

ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 3,000 บาท 3) โครงการจัด

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จำนวน 40,000 บาท 2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 70,000 บาท 2.3 ค่าวัสดุ รวม 266,000 บาท 2.3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน

80,000 บาท 2.3.2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 2.3.3 ค่าวัสดุงาน

บ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท 2.3.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน

100,000 บาท 2.3.5 วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 2.3.6 วัสดุโฆษณาและ

เผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท 2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 318,000 บาท 2.4.1 ค่าไฟฟ้า จำนวน 250,000 บาท

2.4.2 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท 2.4.3 ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 6,000 บาท 2.4.4 ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 2,000 บาท 2.4.5 ค่าบริการ

สื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 55,000 บาท 3. งบลงทุน 3.1 ค่าครุภัณฑ์ รวม

255,000 บาท 3.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ จำนวน 39,000 บาท 3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1) จัดซื้อ

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 17,000 บาท 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม

199,000 บาท 3.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1) โครงการ

ปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง จำนวน 50,000 บาท



2) โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บพัสดุ จำนวน 149,000 บาท 4. งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 1) งบดำเนินงาน รวม 40,000 บาท 1) โครงการสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาสามปี จำนวน 30,000 บาท งานบริหารงานคลัง รวม 1,402,880 บาท 1. งบบุคลากร รวม 1,277,880 บาท 2. งบดำเนินงาน รวม 325,000 บาท 2.1 ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท 2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท 2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 40,000 บาท 2.2 ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท 2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท 2) โครงการจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 50,000 บาท 2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 2.3 ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 2.3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 2.4 ค่าสาธารณูปโภค 2.4.1 ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 15,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 196,480 บาท งบบุคลากร รวม 186,480 บาท 2. งบดำเนินงาน 2.1 ค่าตอบแทน 2.1.1 ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย รวม 345,000 บาท 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ จำนวน 80,000 บาท 2) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20,000 บาท 3) โครงการ อดทน . ร่วมใจต้านภัยหนาว จำนวน 60,000 บาท 4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. จำนวน 150,000 บาท 1.2 ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท 1.2.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท 1.2.2 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท 1.2.3 วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 5,000 บาท แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,077,580 บาท 1. งบบุคลากร รวม 612,080 บาท 2. งบดำเนินงาน รวม 464,000 บาท 2.1 ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท 2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท 2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 35,000 บาท 2.2 ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท 2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 70,000 บาท 2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 50,000 บาท 2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 70,000 บาท 2.3 ค่าวัสดุ รวม 157,000 บาท 2.3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท 2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 47,000 บาท 2.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 30,000 บาท 2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 32,000 บาท

2.4.1 ค่าไฟฟ้า จำนวน 20,000 บาท 2.4.2 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 12,000 บาท 3. งบลงทุน รวม 1,500 บาท 3.1 ค่าครุภัณฑ์ 3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1,500 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,367,700 บาท 1. งบดำเนินงาน รวม 1,387,700 บาท 1.1 ค่าใช้สอย 599,000 บาท 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาการศึกษาของผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก จำนวน 30,000 บาท 2) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก กแห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท 3) ค่าพาหนะ สำหรับส่งเด็กเล็กไปสถานพยาบาล จำนวน 5,000 บาท 4) ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 504,000 บาท 5) โครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10,000 บาท 1.2 ค่าวัสดุ รวม 788,700 บาท 1.2.1 ค่าอาหารเสริมนม จำนวน 788,700 บาท งบเงินอุดหนุน 2.1 เงินอุดหนุน 2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 980,000 บาท แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 710,566 บาท 1. งบบุคลากร รวม 625,560 บาท 2. งบดำเนินงาน รวม 85,000 บาท 2.1 ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 2.2 ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท 2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท 2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 2.3.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ รวม 300,000 บาท 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 1) โครงการอบรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก จำนวน 50,000 บาท 2) โครงการอบรม อพปม . ในการฉีดวัคซีนและยาคุมเพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50,000 บาท 3) โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย และวิธีกำจัดขยะอย่างถูกวิธี จำนวน 20,000 บาท 4) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน อสม . เยาวชน แก่นนำสุขภาพ ในด้านการดูแลสุขภาพ จำนวน 100,000 บาท 5) โครงการควบคุมและป้องกัน โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ จำนวน 30,000 บาท 6) โครงการสุขภาพวัยใส ใส่ใจการกินอยู่ จำนวน 10,000 บาท 7) โครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกเพื่อนายขยะกลับมาใช้ใหม่ จำนวน 20,000 บาท 1.2 ค่าวัสดุ 1.2.1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1. งบเงินอุดหนุน 1.1.1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 105,000 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 623,680 บาท 1. งบบุคลากร รวม 613,680 บาท 2. งบดำเนินงาน 2.1 ค่าตอบแทน 2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 10,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 15,000 บาท 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้สอย 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 1) โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

/จำนวน 10,000 บาท.....

จำนวน 10,000 บาท 2. งบเงินอุดหนุน 2.1 เงินอุดหนุน 2.2.1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ รวม 5,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,543,000 บาท 1. งบบุคลากร รวม 787,000 บาท 2. งบดำเนินงาน 2.1 ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท 2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท 2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท 2.2 ค่าใช้สอย รวม 386,000 บาท 2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท 2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 2.3 ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 2.3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 60,000 บาท 2.3.3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท 2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท 2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 3. งบลงทุน รวม 200,000 บาท 3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 240,000 บาท งานไฟฟ้า ถนน รวม 2,302,000 บาท 1. งบลงทุน 1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 1) โครงการวางท่อระบายน้ำลงลำห้วยยาง บ้านลิ่งส่อง หมู่ 2 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคุ้ม 1 ถนนมิตรภาพ บ้านหนองพลวง หมู่ 10 จำนวน 120,000 บาท 3) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจำนอง อ่วยนอก - บ้านนางปราณี วัฒนศรี บ้านหนองพลวง หมู่ 10 จำนวน 230,000 บาท 4) โครงการก่อสร้างตะแกรงฝापิดรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ 6 จำนวน 246,000 บาท 5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสุภาลัย - ถนนมิตรภาพ บ้านแท่น หมู่ 7 จำนวน 201,000 บาท 6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายโชคชัย - สามแยกวัดพุกงาติลาอาสน์ บ้านโพหนอง หมู่ 9 จำนวน 110,000 บาท 7) โครงการเสริมผิวหินคลุก สายบ้านนางวิสัย ช่างเหล็ก - สะพานข้ามลำห้วยยาง บ้านลิ่งส่อง หมู่ 2 จำนวน 124,000 บาท 8) โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านมะค่า ต.โพหนอง อ.สีดา - หุ่งรี ตำบลวังหิน อ.โนนแดง จำนวน 144,000 บาท 9) โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโน หมู่ 5 จำนวน 272,000 บาท 10) โครงการก่อสร้างถนนดิน จากศาลปู่ตา - โรงสูบน้ำดิบ บ้านหนองหว้า หมู่ 6 จำนวน 89,000 บาท 11) โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้าน บ้านแท่น หมู่ 7 จำนวน 231,000 บาท 12) โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแผ้ว - สามแยกบ้านมิ่ง บ้านไต้ หมู่ 8 จำนวน 240,000 บาท 13) โครงการวางท่อจากหนองใหญ่บ้านแท่น - หนองรังกา บ้านโพหนอง หมู่ 9 จำนวน 240,000 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 150,000 บาท 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้สอย 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 1) โครงการผู้สูงวัยไร้พรหะ จำนวน 50,000 บาท 2) โครงการรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับสตรีแม่บ้าน จำนวน 10,000 บาท 3) โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด จำนวน 20,000 บาท

4) โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก จำนวน 10,000 บาท 5) โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทอผ้า จำนวน 10,000 บาท 6) โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว จำนวน 10,000 บาท 7) โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืด จำนวน 10,000 บาท 8) โครงการคนพิการรวมใจ สดใจเข้มแข็ง จำนวน 10,000 บาท 9) โครงการส่งเสริมเพิ่มรายได้คนพิการ จำนวน 10,000 บาท 10) โครงการสตรีพัฒนาก้าวหน้าเข้มแข็ง จำนวน 10,000 บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้สอย 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วม กับหน่วยราชการอื่น ๆ จำนวน 50,000 บาท 2) โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต. โพนทองเกมส์ และกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 130,000 บาท งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 485,000 บาท 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้สอย 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 1) ค่าจัดซื้อพวงมาลาสำหรับงานรัฐพิธี จำนวน 5,000 บาท 2) โครงการครูพระ สอนศีลธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยพระสงฆ์ในวัดของตำบลโพนทอง จำนวน 20,000 บาท 3) โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 20,000 บาท 4) โครงการประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ จำนวน 25,000 บาท 5) โครงการหล่อเทียนพรรษา จำนวน 40,000 บาท 6) โครงการส่งเสริมศิลปะเพลงพื้นบ้านในโรงเรียน (เพลงโคราช) จำนวน 20,000 บาท 7) โครงการสายใยสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน จำนวน 10,000 บาท 8) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 70,000 บาท 9) โครงการรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี จำนวน 40,000 บาท 10) โครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว จำนวน 70,000 บาท 11) โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 50,000 บาท 12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสำคัญทางศาสนา และรัฐพิธีอื่น ๆ ตามหนังสือสั่งการและนโยบายของรัฐบาล จำนวน 20,000 บาท 13) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน จำนวน 20,000 บาท 14) ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา จำนวน 15,000 บาท 15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา จำนวน 10,000 บาท 16) ค่าใช้จ่ายในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม จำนวน 10,000 บาท 17) ค่าใช้จ่ายในงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม จำนวน 5,000 บาท 18) ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม จำนวน 10,000 บาท 19) โครงการคงคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 10,000 บาท 20) โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมไทยเข้มแข็ง พาลูกจูงหลานเข้าวัด จำนวน 10,000 บาท แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท 1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้สอย 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำตำบลโพนทอง จำนวน 20,000 บาท งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

- 1) โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 15,000 บาท 2) โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 15,000 บาท 3) โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ จำนวน 20,000 บาท แผนงานงบกลาง รวม 567,000 บาท 1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 60,000 บาท 1.1.2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 12,000 บาท 1.1.3 เงินสำรองจ่าย จำนวน 300,000 บาท 1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 60,000 บาท 1.3 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 135,000 บาท
- นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ) มีข้อสงสัย งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ข้อ 3 โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย และวิถีกำจัดขยะอย่างถูกวิธี กับ ข้อ 7 โครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกเพื่อนำขยะกลับมาใช้ใหม่ เป็นโครงการเดียวกันหรือไม่
- เจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจง ข้อ 3 ลักษณะโครงการ เป็นกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก ส่วน ข้อ 7 ลักษณะโครงการเป็นการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และปลูกจิตสำนึก เป็นคนละโครงการ ที่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี
- นายเกียรติชัย ช่างปลูก (ส.อบต.ม.4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่ 2 งบประมาณ 50,000 บาท จะใช้เวลาอบรมกี่วัน และโครงการประเพณีวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชา ทำไ ม่ตั้งงบประมาณแตกต่างกัน
- นายนิติชา กล้าหาญ (รองประธานสภาฯ) มีข้อสงสัย การตั้งงบประมาณวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม จึงตั้งงบประมาณแตกต่างกัน
- นายพงศ์สิทธิ์ อ้วนนอก (ส.อบต.ม.10) ในส่วนของโครงการโครงสร้างพื้นฐานในปีงบประมาณ 2559 ประมาณ 2,247,000 บาท ที่จะลงไปหมู่บ้าน ในปีที่ผ่านมา การดำเนินการก็อาจจะไม่เป็นไปตามกลไกเท่าไร ในปีต่อไป ขอให้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้รวดเร็วขึ้น
- นายอาคม บรรดาศักดิ์ (ส.อบต.ม.2) มีข้อสงสัย โครงการหล่อเทียนพรรษา
- เจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงต่อที่ประชุม การตั้งงบประมาณในแต่ละโครงการ ก็จะมีค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการแตกต่างกันไป แล้วแต่ลักษณะกิจกรรมที่จะทำ ส่วนโครงการหล่อเทียนพรรษา ผู้บริหารมีนโยบายในปีต่อไป ในวันเข้าพรรษา จะทำกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม แล้วแห่ไปถวายวัด เพราะที่ผ่านมา ก ารจัดซื้อเทียน สังฆทาน และสิ่งของอื่น ไปถวายทุกวัดในตำบลโพหนอง ถูกท้วงติงจาก สตง . จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนลักษณะกิจกรรม ส่วนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาล่าช้า ก็มีปัญหา อุปสรรคจากหลาย ๆ ส่วน ในปีต่อไป ก็จะปรับปรุงให้เร็วขึ้น
- นายพงศ์สิทธิ์ อ้วนนอก (ส.อบต.ม.10) การให้การสนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม ถ้าให้การสนับสนุนในลักษณะ กองกฐิน กองผ้าป่า สามารถที่จะให้การสนับสนุนได้หรือไม่
- นางภัทรธิชา สอนนอก (ท้องถิ่นอำเภอสีดา) ชี้แจง กองกฐิน กองผ้าป่า เป็นการทำบุญตามจิตศรัทธาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทำตามกำลังศรัทธา แต่ถ้าเป็นระบบราชการก็จะมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ ซึ่งตามระเบียบของทางราชการไม่สามารถให้เงินสนับสนุนได้ ตามที่กรมได้มีหนังสือ ชักข้อมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของท้องถิ่น ซึ่งถูกท้วงติงจากหน่วยงานตรวจสอบ

โดยเฉพาะท้องถิ่นใดที่มีความขัดแย้งในพื้นที่ ก็จะถูกตรวจสอบเป็นพิเศษ กรณี  
หล่อเทียนพรรษา ก็ให้หมุนเวียนกันไปถวายในแต่ละวัด กรณีเงินสะสม ให้ใช้ได้  
เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น จะต้องใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ใน  
งบประมาณในแต่ละปี ต้องดำเนินการให้หมด ส่วนเงิน นออดหนุนเฉพาะกิจ ให้เตรียม  
โครงการไว้ให้พร้อม เพื่อจะได้จัดส่งให้ทัน ข้อบัญญัติงบประมาณพร้อมทั้ง  
รายละเอียดโครงการให้ส่งร่างให้นายอำเภอได้พิจารณาก่อนที่จะเข้าประชุมสภา  
วาระแรก หมวดเงินอุดหนุน จะต้องเข้า ก .กระจายอำนาจก่อนการตั้งงบประมาณ  
ทุนสำรองเงินสะสมแนะนำให้ฝากประจำ แยกต่างหาก เพราะจะได้ดอกเบี้ยมากกว่า  
ซึ่งเงินสะสม สามารถใช้ได้แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพราะจะ  
มีหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาตรวจสอบ เช่น สตง., ปปช.

ประธานสภา  
มติที่ประชุม

เลขานุการสภา

มีท่านผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม  
มติเห็นชอบ รับหลักการวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

ชี้แจง เมื่อสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ 2559 แล้ว ซึ่งข้อ 49 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ  
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 กำหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ  
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาจะต้องกำหนด  
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ส่วนในกรณีที่สภาฯ  
ยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้หรือตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้เป็นการเฉพาะ  
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อ 106  
(4) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น จะต้อง  
ดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ 107 โดยที่ประชุมของสภาท้องถิ่น  
จะต้องมีมติของสภาท้องถิ่นว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติมีจำนวนกี่คน ซึ่งตาม  
ระเบียบฯ ข้อ 103 ประกอบข้อ 105 กำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่าง  
ข้อบัญญัติ มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน วิธีเลือกคณะกรรมการแปร  
ญัตติ ต้องดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน ไม่สามารถเลือก ครั้งเดียว  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนเจ็ดคนพร้อมกันได้ โดยจะให้ผู้ได้รับคะแนน  
สูงสุดเป็นกรรมการแปรญัตติคนหนึ่งที่หนึ่ง ผู้ได้รับคะแนนลำดับรองมาเป็นกรรมการ  
คนที่สอง คนที่สามตามลำดับจนครบเจ็ดคน การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติต้อง  
เลือกทีละคน โดยจะเลือกกรรมการคนหนึ่งที่หนึ่งก่อน จนถึงกรรมการแปรญัตติคนที่เจ็ด  
ถ้าการเลือกกรรมการแปรญัตติลำดับใด มีผู้เสนอเพียงคนเดียว ผู้นั้นก็ได้เป็น  
กรรมการแปรญัตติลำดับนั้น (ข้อ 14) แต่ถ้าลำดับใดมีผู้เสนอเป็นกรรมการแปรญัตติ  
มากกว่าหนึ่งคน ก็ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง คือการเขียนชื่อตัว ชื่อ อสุกุล  
ลงในแผ่นกระดาษและใส่ซอง (ตามข้อ 75 วรรคสาม) เมื่อได้กรรมการแปรญัตติตาม  
จำนวนแล้ว สภาท้องถิ่นต้องมีมติกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีได้เป็น  
กรรมการแปรญัตติเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลาไม่น้อย  
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่ที่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ตลอดจนสถานที่ที่จะยื่นคำแปรญัตติ (ข้อ 49 วรรคหนึ่ง ) สภาท้องถิ่นต้องมีมติ  
กำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติไปดำเนินการพิจารณาแปรญัตติโดย  
ละเอียดภายหลังจากที่ได้รับคำแปรญัตติมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว โดยกำหนด

/ระยะเวลาที่วัน.....

ประธานสภา	ระยะเวลาที่วัน ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน รวมทั้งสถานที่ที่กรรมการแปรญัตติพิจารณา (ข้อ 49 ข้อ 50 ข้อ 110)
นายเกียรติชัย ช่างปลูก (ส.อบต.ม.4)	ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ท่านสมาชิกสภา ได้เสนอว่าจะมีจำนวนกี่คน
ประธานสภา	เสนอให้มีจำนวน 6 คน
นายชาญชัย โต๊ะไรสง (ส.อบต.ม.4)	มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติที่ประชุมให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 6 คน ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
ประธานสภา	เสนอ นายเกียรติชัย ช่างปลูก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ผู้รับรอง นายชาญชัย พันอินจ่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ผู้รับรอง นายอาคม บรรดาศักดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
นางนริสรา บุษย์ศรี (ส.อบต.ม.9)	มีสมาชิกสภาท่านใด เสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่า นายเกียรติชัย ช่างปลูก ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
ประธานสภา	เสนอ นายพงศ์สิทธิ์ อ่วยนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 ผู้รับรอง นางลูกชิ้น พิมพ์อุบล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 ผู้รับรอง นายเกียรติชัย ช่างปลูก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายเกียรติชัย ช่างปลูก (ส.อบต.ม.4)	มีสมาชิกสภาท่านใด เสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่า นายพงศ์สิทธิ์ อ่วยนอก ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
ประธานสภา	เสนอ นายพิสิทธิ์ โหมदनอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ผู้รับรอง นางปราณี สมนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ผู้รับรอง นายอ่อน บุญสวย สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
นายพิสิทธิ์ โหมदनอก (ส.อบต.ม.8)	มีสมาชิกสภาท่านใด เสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่า นายพิสิทธิ์ โหมदनอก ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4
ประธานสภา	เสนอ นายนิติชา กล้าหาญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ผู้รับรอง นายพงศ์สิทธิ์ อ่วยนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 ผู้รับรอง นายทองคุณ ไปไหน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายพิสิทธิ์ โหมदनอก (ส.อบต.ม.10)	มีสมาชิกสภาท่านใด เสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่า นายนิติชา กล้าหาญ ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5
ประธานสภา	เสนอ นางนริสรา บุษย์ศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 ผู้รับรอง นายห้วน กุลวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ผู้รับรอง นายราชันย์ จันทร์วัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก (ส.อบต.ม.10)	มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อผู้อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่า นางนริสรา บุษย์ศรี ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 6
นายก อบต.	เสนอ นายณัฐวุฒิ การขังต สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9

ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อผู้อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่า นายณัฐฤดี การขจัด ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินคนที่ 6 เมื่อเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินครบตามจำนวนแล้ว ผมขอมติในการกำหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอ คำแปรรูปที่ดินต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินและระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินไปดำเนินการพิจารณาแปรรูปที่ดิน
มติที่ประชุม	มติกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำแปรรูปที่ดิน ต่อประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และกำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินไปดำเนินการพิจารณาแปรรูปที่ดินตั้งแต่วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง
เลขานุการสภา	ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขออนัดคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ได้รับเลือกประชุมครั้งแรก หลังจากปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภา น.ส.พินิตพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์	มีท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมให้ความรู้ภาษาที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันพรุ่งนี้ จะทำการลงทะเบียน เวลา 12.00 น. และจะทำพิธีเปิด ในเวลา 13.00 น. จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ตามตารางที่จะแจ้งให้ทราบ เสร็จสิ้นโครงการ จำนวน 20 ชั่วโมง โดยได้ประสานกับครูซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน
นายเกียรติชัย ช่างปลุก (ส.อบต.ม.4)	ในวันพรุ่งนี้ จะมีการดำเนินโครงการทั้ง 3 โครงการ ซึ่งจะต้องเข้าร่วมทุกโครงการ คงไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกโครงการ การดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ประสานกับสมาชิกในหมู่บ้านด้วย กรณีโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมาชิกในหมู่บ้านก็ไม่ทราบว่าจะมีทาง อบต. ไปร่วมด้วย
นายวรากร เขียนนอก (รองนายก อบต.)	ให้สมาชิกได้พิจารณา เอาว่าจะร่วมโครงการใด ส่วนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นงานของทางพัฒนาชุมชน
นายก อบต.	ชี้แจง กรณีโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้รับการประสานจากคุณชาติชาย พัฒนาการ ให้ทาง อบต. ช่วยตกแต่งรถแห่พร้อมทั้งประสานทาง อปพร. เพื่อไปร่วมขบวนแห่ เพื่อที่จะนำ เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินไปมอบให้กับทางบ้านมะค่า ก็คิดว่าทางพัฒนาชุมชนได้ประสานกับทางหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง พาลูกจูงหลานเข้าวัด ได้มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชนเป็นผู้ประสานงาน ในส่วนโครงการที่จะดำเนินการพร้อมกันทั้ง 3 โครงการ สอบถามเจ้าหน้าที่แล้ว กลุ่มเป้าหมายเป็นคนละกลุ่มกัน ในส่วนของโครงการแห่เทียนพรรษา



ได้รับการท้วงติงจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ ก็คิดว่าจะดำเนินการหล่อเทียนพรรษา  
ในปีนี้ได้ก็ไม่มีทัน จึงได้จัดตกแต่ง ขบวนแห่ไปที่วัดบ้านแท่น ในปีหน้าก็คงจะได้  
ดำเนินการ

นายพงศ์สิทธิ์ อ้วนนอก  
(ส.อบต.ม.10)

มีเรื่องที่จะแจ้งด้วยกัน 3 เรื่อง 1. บ้านหนองพลวงได้สร้างพุทธประธานพร  
อยากสอบถามว่าพระพุทธรูปประธานพรจะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนหรือไม่ และ  
อยากให้ทุกท่านได้ไปถ่ายรูปกับพระ พุทธรูป เพื่อนำไปลงในเว็บไซต์ 2. ทางเข้าบ้าน  
หนองพลวง ประชาชนมีปัญหาการสัญจรไปมาลำบาก 3. ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่องถนน  
ชำรุด จะดำเนินการซ่อมแซมให้เมื่อไร

นางภัทริษา สอนนอก  
(ท้องถื่นอำเภอเสีดา)

การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของ อบต. ก็สามารถดำเนินการได้ ส่วนเรื่องการ  
ก่อสร้างพระพุทธรูป ขอให้หัวหน้าส่วนการศึกษาไปประสานกับสำนักพระพุทธร ส่วน  
ถนนที่เป็นทางเข้าหมู่บ้าน ต้องดูก่อนว่าถนนอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด  
ถ้าเป็นถนนของ อบจ . ให้ทำหนังสือแจ้งให้ อบจ . ทราบก่อน เพื่อให้ทาง อบจ .  
ยืนยันว่าไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม แล้วจึงค่อยดำเนินการ

นายวรากร เขียนนอก  
(รองนายก อบต.)

ชี้แจง ถนนเส้นนี้ ท่านนายกได้ประสานกับท่าน สจ. แล้ว ท่าน สจ. บอกว่าอย่าเพิ่งทำ  
ซึ่งปัจจุบัน ถ้าสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมาก ก็จะพิจารณาซ่อมแซม มีของบ้านแท่นและ  
บ้านหนองพลวง ได้จัดทำรูปแบบประมาณการเรียบร้อยแล้ว จะ ดำเนินการในช่วง  
เดือนสิงหาคมนี้ เพราะที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่กองช่างได้ลาออกไป 1 คน จึงได้  
มอบหมายให้ ผอ .กองช่าง ดำเนินการ ซึ่งตอนนั้น กำลังจัดทำโครงการในข้อบัญญัติ  
งบประมาณก่อน

นายสุทิน พลเมืองดี  
(หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ)

โครงการที่จะดำเนินการในวันพรุ่งนี้ เป็นโครงการของ สปสช. ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย  
มีสมาชิกสภาฯ พนักงาน ผู้บริหาร อสม . และในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 โครงการ  
ปั่นเพื่อแม่ ให้สวมเสื้อสีฟ้า มาปั่น เดินวิ่ง เริ่มต้นจากที่ทำการ อบต. โพนทอง ผ่านไป  
หน้าโรงเรียนบ้านโพนทอง หน้าสถานีอนามัย ลงไปบ้านหนองพลวง แล้วกลับมา ที่  
อบต. จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มาช่วยกันทำกิจกรรมดังกล่าว

นายพงศ์สิทธิ์ อ้วนนอก  
(ส.อบต.ม.10)

ขอเสนอเส้นทางไปบ้านหนองพลวง ต่อไปโนนประดู่ มาบ้านแท่น มา อบต.โพนทอง

นายสุทิน พลเมืองดี  
(หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ)

คงจะเปลี่ยนไม่ได้ เพราะได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสุกไว้แล้ว

นายชาญชัย โต๊ะไธสง  
(ส.อบต.ม.4)

ปัญหาน้ำประปาบ้านมะค่า มีกลิ่นเหม็น เพราะจำเป็นที่จะใช้อุปโภค บริโภค

นายวรากร เขียนนอก  
(รองนายก อบต.)

ขอให้ทาง อบต. เร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ด้วย  
ได้ตั้งงบประมาณ ไว้ในรายการปรับปรุงบำรุงรักษา และจะได้มอบหมาย ผอ.กองช่าง  
ไปประสานกับกรมทรัพยากรน้ำ ในการออกแบบซ่อมแซมแก้ไขก่อนที่จะดำเนินการ  
เพราะตอนนี้ยังไม่รู้ระบบประปาเสียหายที่จุดใด ซึ่งทางหมู่บ้านจะต้องชี้แจงรายรับ  
รายจ่ายของการบริหารระบบประปาหมู่บ้านให้ทาง อบต . ทราบด้วย เพื่อที่จะได้  
ชี้แจงกับหน่วยงานที่ตรวจสอบ ทางฝ่ายบริหารก็จะพยายามเร่งให้

นายติมเหลง สีนนอก  
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4)

ชี้แจง เรื่อง โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องจากทางพัฒนากรได้ไปประสาน  
ผมได้ทำการประชุมประชาคมแจ้งให้ทางหมู่บ้านทราบก่อนแล้ว และยังได้แจ้งทาง  
หอกระจายข่าวภายในหมู่บ้านด้วย ส่วนโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ทางวัดก็ยังไม่  
มีความพร้อม ส่วนเรื่องสถานที่ คุณนิคเป็นคนประสานเอง

นายอาคม บรรดาศักดิ์ (ส.อบต.ม.2)	ถนนบ้านลิ่งส่อง เส้นทางสัญจรไปมาลำบาก เพราะถนนและ อยากรให้ดำเนินการ ซ่อมแซมให้ด้วย
นายวรกร เขียนนอก (รองนายก อบต.)	จะเร่งดำเนินการให้
นายพิสิทธิ์ โหมदनอก (ส.อบต.ม.8)	ได้ทำหนังสือแจ้งพร้อมภาพถ่ายถนนทางเข้าหมู่บ้านชำรุด เสียหาย ขอให้ฝ่ายบริหาร ได้ไปดู และพิจารณาซ่อมแซมให้ด้วย
นายเกียรติชัย ช่างปลูก (ส.อบต.ม.4)	ขอขอบคุณ ฝ่ายบริหาร สำหรับโครงการถนน 50 เมตร และการซ่อมแซมประปา และเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง
นายวรกร เขียนนอก (รองนายก อบต.)	เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ขอให้แจ้งระบุจุดที่จะซ่อมแซมมาให้ชัดเจน เพราะช่างจะได้ไป ประสานกับทางไฟฟ้า โดยไม่ต้องลงไปดูอีก จะได้รวดเร็วขึ้น ถ้าเกิดไฟช็อต ทางหมู่บ้านก็สามารถแจ้งไฟฟ้าได้โดยตรง ส่วน อบต. จะดูแลในเรื่องการซ่อมแซมให้
นายพงศ์สิทธิ์ อ่วยนอก	ตามที่ท่านผู้บริหารได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดโครงการต่าง ๆ ช่างก็ได้ออกแบบประมาณการมาให้ดู สำหรับ งบประมาณโครงการต่าง ๆ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารในการทำงาน ส่วนปัญหาที่ ทางสมาชิกสภาฯ ได้เสนอ ก็ขอให้แก้ไขให้ด้วย
ประธานสภาฯ	มีท่านผู้ใด มีเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โพนทอง หลังจากนั้นจึงกล่าวปิดประชุม

#### ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

- (ลงชื่อ)                      สุกัญญา บัวสำราญ                      ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสุกัญญา บัวสำราญ)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
- (ลงชื่อ)                      ณัฐวุฒิ การขังด                      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายณัฐวุฒิ การขังด)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
- (ลงชื่อ)                      พิสิทธิ์ โหมदनอก                      คณะกรรมการฯ  
(นายพิสิทธิ์ โหมदनอก)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
- (ลงชื่อ)                      ปราณี สมนอก                      เลขานุการคณะกรรมการฯ  
(นางปราณี สมนอก)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
- (ลงชื่อ)                      คำ บรรดาศักดิ์                      ผู้รับรอง  
(นายคำ บรรดาศักดิ์)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง